

# แพลชม็อบเชียงใหม่ โดนคดี! 'ธนาธร'บุกต๋ออีसान

## 'บ๊ิกตู่' ห่วงนักชุมนุมรอบสอง พท.เล็งหักฟอกปลายม.ค.63 โพลแนะยุบสภา-เลือกใหม่

'บ๊ิกตู่' เปรกประชาชนร่วมแพลชม็อบรอบ  
สองเดือนม.ค.ปีหน้า 'ธนาธร'เดินสายยโสธร  
ลุ้นไฟความหวังถูกจุดแล้ว  อ่านต่อหน้า 10

● **ธนาธร**  ต่อจากหน้า 1

อย่าให้มอดดับลง 'ช่อ' ยันแพลชม็อบไม่ผิด  
กฎหมาย ตำรวจเชียงใหม่ดำเนินคดีแล้วคน  
ปลุกชุมนุมที่ประตูท่าแพ เพื่อไทยชั้ดรัฐบาล  
ต้นเกินเหตุ ซึ่งเป็นสัญญาณต้องเร่งชั้ดฟอก  
ไม่เกินปลายม.ค.63 คอนเฟิร์ม 12 ม.ค.วิ่ง  
ไล่ลุง 'จตุพร-ชาญวิทย์' ฟันธงรัฐบาลอยู่ไม่  
ครบทอม ซูเปอร์โพลแนะส.ส.อนาคตใหม่  
หากถูกยุบพรรคให้เข้าสังกัดเพื่อไทย นิด้า  
โพลชี้สภากลุ่มย่อย ประชาชนเสื่อมศรัทธา

แนะยุบสภาเลือกตั้งใหม่

'บ๊ิกตู่' ชวนเที่ยวถนนคนเดิน

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์  
โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม  
โพสต์ภาพกราฟิก "เดิน กิน ชิม เที่ยว" ใน  
โครงการนำร่องถนนคนเดิน ที่หลายหน่วย  
งานร่วมจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว  
"เยาวราช สีลม ข้าวสาร" ผ่านทางเพจ  
เฟซบุ๊ก "ประยุทธ์ จันทร์โอชา Peayut  
Chan-o-cha" และโพสต์ข้อความว่า "ผมขอ

เชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเที่ยว #ถนนคน  
เดิน ที่วันนี้จัดขึ้นที่ #ถนนสีลม #ถนน  
เยาวราช และฟุ้งนี้ที่ #ถนนข้าวสาร ไปเดิน  
พักผ่อน ถ่ายรูป ฟังเพลง ชมการแสดง  
ชิมอาหารอร่อยๆ เดิมปลั่งกันนะครับ"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต่อมาเวลา 18.00 น.  
พล.อ.ประยุทธ์เดินทางไปเปิดโครงการนำ  
ร่องถนนคนเดิน (Walking Street) ในพื้นที่  
กรุงเทพฯ ที่บริเวณถนนสีลม จากนั้นเวลา  
19.30 น. เดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน  
สีลม ไปยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวัดมังกร  
บริเวณจัดงานโครงการนำร่องถนนคนเดิน  
(Walking Street) ถนนเยาวราช เยี่ยมชม  
กิจกรรมภายในงาน และเวลา 20.30 น.เสร็จ  
ภารกิจเดินทางกลับ ส่วนการจัดกิจกรรมถนน  
คนเดิน ที่ถนนข้าวสารในวันที่ 16 ธ.ค. เริ่ม  
เปิดถนนเต็มรูปแบบในเวลา 16.00-24.00 น.

**นายกฯเกาะติดแพลชม็อบ**

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำ  
สำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี  
พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) นำโดยนายธนาธร  
จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค จัดชุมนุมแสดง  
พลังหรือแพลชม็อบที่สกายวอล์ก หน้าหอ



ศิลป์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.ว่า นายกษได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมโดยตลอดจากการรายงานของฝ่ายความมั่นคง แต่ไม่ได้สั่งการอะไรเป็นพิเศษ เพียงแต่สิ่งที่นายกษเป็นห่วงคือเรื่องความปลอดภัยของประชาชน และเป็นสิ่งที่โฆษกกระทรวงกลาโหมออกมาย้ำแล้วว่า เรื่องการให้ข้อมูลจะต้องถูกต้อง ไม่ใช่การย้าย เพราะตามข้อมูลข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติ เงินที่นายธนาธรให้พรรคอนาคตใหม่กู้ ไม่ได้อยู่ในหมวดที่จะเป็นรายได้พรรค เมื่อมีข้อสรุปว่าส่งศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาขยับพรรค ทางพรรคต้องไปชี้แจงโต้แย้ง ผู้ด้วยหลักการบนชั้นศาล ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็ตั้งให้โอกาสในการส่งเอกสารหลักฐานเพื่อชี้แจงได้อยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้ตำรวจกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งเอาผิดพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558 นางนฤมลกล่าวว่า ตรงนั้นเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อเชื่อว่าตัวเองใช้สิทธิหน้าที่ ในการออกมามชุมนุม นายกษก็ไม่ได้ทำอะไร เว้นแต่ถ้าออกมาทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น

“การที่นายธนาธรและกลุ่มผู้ชุมนุมประกาศรวมตัวชุมนุมอีก โดยการลงถนน

ในช่วงเดือนม.ค.นั้น ต้องติดตามดูต่อไป อยากฝากไปยังพี่น้องประชาชนว่า ขอให้รับฟังข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ให้ครบถ้วน เพราะเพียงแต่ฟังการรายงานของแต่ละฝ่ายก็ไม่ได้ตรงกันแล้ว และต้องนำมาพิจารณาวิเคราะห์ถึงเหตุผลว่าจะลงมาร่วมชุมนุมเหตุผลนั้นสมควรแล้วหรือยัง หากทุกอย่างเข้าสู่ระบบก็ไม่จำเป็นต้องมาชุมนุม ดังนั้นขอให้ประชาชนฟังข้อมูลรอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจ” นางนฤมลกล่าว

### พปชร.ลงถนนช่วยชาวบ้าน

ด้านน.ส.ทิพานัน สิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า รัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐมีนโยบายเร่งด่วน โดยขอความร่วมมือ ส.ส. และอดีตผู้สมัครของพรรค เดินลงถนน ลงในชุมชนถามปัญหาประชาชน และให้ช่วยประสานเร่งแก้ไขโดยด่วน เราใส่ใจทุกปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ของชาวบ้าน เพื่อรายงานถึงผู้บริหารพรรคและรวมเป็นนโยบายเพื่อหาทางออกให้ประชาชนเสมอถึงจะช้าไปบ้างแต่เราทำเพื่อประชาชนโดยนำปัญหาจากประชาชนสู่นโยบาย

ขณะนี้ยังมีหลายปัญหาของประชาชนที่ต้องการให้แก้ไข และเขาหวังพึ่งพานักการเมืองที่พวกเขาลงคะแนนเลือกตั้งไปเป็น

### บุกต๋ออีสาน

- ชาวบ้านแห่ต้อนรับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ มาร่วมเวทีรับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายที่ศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นใหม่จัดขึ้น ที่วัดป่าสระแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.

ผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ในสภา เพื่อจะได้กลับมาแก้ไขปัญหากับพวกเขา แต่สิ่งที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้ คือนักการเมืองกำลังเอาปัญหาของตนเอง ไปเป็นปัญหาของประชาชน และกำลังใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหากของตนเอง กรณีที่พรรคอนาคตใหม่จัดแฟลชม็อบสะท้อนได้อย่างชัดเจน

### จี ษนาธร 'เลิกเป็นแก๊งอันธพาล'

น.ส.ทิพานันกล่าวว่า นายธนาธร เคยกล่าวปราศรัยหาเสียงไว้ว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน แม้จะไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาล แต่สามารถช่วยเหลือประชาชนผ่านกลไก

สภาได้ แทนที่จะชวนส.ส.มาลงถนน เดิน สอบตามปัญหาของชาวบ้านแล้วนำไปตั้ง กระหู่ตามในสภา เพื่อให้เกิดการแก้ไข ปัญหาในเชิงโครงสร้างนโยบายได้ แต่กลับ ชวนประชาชนมาลงถนน ทำให้เกิดภาพและ บรรยากาศที่น่าวิตกกังวลและความไม่ เชื่อมั่นต่อสายตาของชาวต่างชาติว่าอาจจะ เกิดความไม่สงบขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การลงทุน และเป็นผลร้ายต่อการแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจ สุดท้ายก็กระทบกับปาก ท้องประชาชน นอกจากนายธารธารไม่ได้ทำ ตามสัญญาที่หาเสียงแล้ว ยังอาจมีเป็นเหตุ ในการขัดขวางหรือทำลายเศรษฐกิจอีกด้วย

“ตอนนี้ประชาชนต้องการให้แก้ไข ปัญหาปากท้องเป็นหลักจริงๆ นักการเมือง และพรรคการเมืองที่คิดการเมืองแก้ไขปัญหา เพื่อประชาชน และส่วนรวมก่อน การร่วม เดินหน้าพัฒนาประเทศไปข้างหน้า ไม่ใช่ ระดมมวลชนมาแก้ไขปัญหาของพรรค การเมืองของตนเอง ที่พลาดพลังเอง ผิด กฎหมายเอง หรือจงใจที่จะเลี้ยวบาลีใน กฎหมาย เมื่อถูกจับได้ก็กล่าวโทษคนอื่น และยกพวกมาข่มขู่องค์กรอิสระกล้ายแก๊ง อื่นรพาลเช่นนี้” น.ส.ทิพานันกล่าว

### ‘เทพไท’แนะใช้เวทีรัฐสภาต่อสู้

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เฟซบุ๊ก ไลฟว่า รู้สึกโล่งใจและสบายใจที่เห็นการชุมนุมเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย และสลายตัวในเวลา ที่กำหนดไว้ แม้การจัดการชุมนุมของพรรค อนาคตใหม่จะเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ที่ สามารถชุมนุมอย่างสงบและปราศจากอาวุธ ได้ก็ตาม แต่ในสถานการณ์การเมืองเช่นนี้ ตนเห็นว่า พรรคอนาคตใหม่ยังมีแนวทาง การต่อสู้ที่ดีกว่านี้ ไม่อยากให้ด้านตัดสินใจ นำประชาชนออกมาสู้ที่ถนน อยากให้ไป ต่อสู้ในแนวทางรัฐสภาให้ถึงที่สุดเสียก่อน การนัดชุมนุมทางการเมืองบนท้องถนนน่า จะเป็นมาตรการสุดท้ายในการเคลื่อนไหว ของนักการเมือง ส่วนพรรคการเมืองต้อง เชื่อมั่นในระบบรัฐสภาเท่านั้น

ตอนนี้พรรคอนาคตใหม่ยังมีเวทีที่จะ ต่อสู้ในเวทีรัฐสภาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งปัญหา ของพรรคอนาคตใหม่ในขณะนี้ มีอยู่ 2 ประเด็น คือ 1. ต้องการให้มีการแก้ไข รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ตัด

เงื่อนไขการสืบทอดอำนาจของ กสข. 2. มี ปัญหาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.พรรคการเมือง ซึ่ง กฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ พรรคอนาคตใหม่ สามารถใช้เสียง ส.ส.ของพรรค ร่วมเสนอ แก้ไขได้ ส่วนตัวพร้อมสนับสนุนแนวทาง การต่อสู้ในระบบรัฐสภาของทุกพรรค การเมือง และขณะนี้พรรคอนาคตใหม่ ก็ได้ เสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข รัฐธรรมนูญร่วมกับพรรคการเมืองต่างๆ ต่อสภาแล้ว ส่วนการแก้ไข พ.ร.บ.พรรค การเมืองนั้นตนก็พร้อมที่จะลงชื่อสนับสนุน ด้วย ถ้าพรรคอนาคตใหม่ต้องการจะแก้ไข เพราะ พ.ร.บ.พรรคการเมืองฉบับนี้ มีจุด อ่อนที่ต้องแก้ไขอยู่หลายประเด็น

### ยัยเรียกมือแก้ปัญหาตัวเอง

ขณะที่น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติ ไทย (รปช.) โพสต์เฟซบุ๊กว่า “คงต้อง ติดตามดูว่า มือที่จะเรียกมวลชนมา แก้ปัญหาให้ตนเอง เพราะความไร้ ประสิทธิภาพของฝ่ายกฎหมาย จะเป็น อย่างไร ปรบปลั้ชรั้งชาติด้วยความจริง”

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลย์ (ทสล.) โพสต์ ข้อความว่า “Save คนรุ่นใหม่ ไม่เป็น เครื่องมือนักการเมือง?? ถ้าเป็นผมถูกยุบ พรรค-ตัดสิทธิการเมือง เพราะความไม่ รอบคอบของตนเอง จะไม่ไปโทษใคร ถ้า ตนเองไปทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามไว้ จะไม่ ไปชวนแนวร่วมหรือสมาชิกพรรคหรือคน รุ่นใหม่ไปทำผิดกฎหมายบ้านเมือง จะไม่ให้ ใครไปเคียดแค้นบาดเจ็บ ล้มตาย เพื่อตนเอง เพื่อให้เกิดเงื่อนไขทางการเมืองเพื่อต่อรอง กับผู้มีอำนาจ ผมก็จะขอมรับคิดเล็กเล่น การเมืองทันที แล้วหันหน้าไปทำธุรกิจ ดูแล สุขภาพเพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาวเพื่อดูแลคนที่ ผมรักทดแทนบุญคุณบุญพาวรี โดยเฉพาะ ครอบครัว พ่อ แม่ ยายที่แก่เฒ่า เมีย พ่อตา แม่ยาย ลูกๆฯฯ”

### สว.สมชายชี้ช่องเอาผิด 2 แกนนำ

นายสมชาย แสวงการ ส.ว. โพสต์ เฟซบุ๊ก สมชาย แสวงการ ถึงกิจกรรมแพลตฟอร์มเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่สกายวอล์ก หน้าหอศิลป์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งมีนาย ธารธาร เป็นแกนนำว่า แม้จะอ้างสารพัด

แต่อีกไม่กี่วันสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) คงต้องมีหมายเรียกให้นายธารธาร และ น.ส.พรรณีการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคต ใหม่ ไปปรับทราบข้อกล่าวหา ผิดพ.ร.บ. ชุมนุมในที่สาธารณะ ส่วนนายปิยะบุตร แสงกนกกุล เลขานุการพรรคอนาคตใหม่นั้น ไม่เห็นหลักฐานยืนยันในสื่อว่าเป็นผู้เข้าข่าย จัดการชุมนุม นอกจากการไปเข้าร่วม ปราศรัย หลายคนมองว่าคงหลบรอดพลี ไปได้ตามประสา นักกฎหมายอีก

ที่บอกว่าผิดกฎหมายนั้นเพราะการ ชุมนุมที่สกายวอล์กจะเรียกชื่อหรือลูกเสียงน ฝรั่งชองกว่าแพลตฟอร์มหรือถูกฝ่ายตรงข้าม ดูแคลน ว่า แพลตฟอร์ม หรือ โฟโต้มีมือ หรือเฟซบุ๊กมีมือ หรือเชลฟ์มีมือ และมีคน มาร่วมจริงประมาณ 500-800 คนก็ตาม เป็นการชุมนุมทางการเมืองที่เข้าข่ายต้องมี 1.ผู้จัดการการชุมนุม 2.ต้องมีกรขออนุญาต ชุมนุม 3.มีข้อห้ามชุมนุมในระยะที่ตั้งห่าง จากเขตพระราชวังไม่น้อยกว่า 150 เมตร

ทั้ง 3 ข้อนั้น มีหลักฐานยืนยันว่า นาย ธารธารและน.ส.พรรณีการ์ ชักจูงหรือให้ สัมภาษณ์หรือกระทำโดยวิธีใดนัยหมายคน มาร่วมชุมนุม โดยเท่ากับเป็นผู้จัดการการ ชุมนุม และไม่พบว่ามีการขออนุญาตและได้ รับอนุญาตการชุมนุมการเมืองดังกล่าว อีก ทั้งจุดที่จัดการชุมนุมบนสกายวอล์กบริเวณ ใกล้สยามนั้นมีความสูงเสี่ยงที่จะอยู่ในรัศมี 150 เมตรจากเขตพระราชฐาน จึงเข้าข่าย เป็นความคิดตามพ.ร.บ.การชุมนุมในที่ สาธารณะ 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่ดำเนินการออกหมายเรียกมารับ ทราบข้อกล่าวหาต่อไป

### ‘ธารธาร’ล้มไฟความหวังถูกจุดแล้ว

นายธารธาร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค อนาคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ขอบอกทุก คนจากใจจริง ร่วมรักษาไฟแห่งความหวังนี้ อย่าให้ดับลง ขอบอกที่ทุกคนออกมาแสดง จุดยืนต่อด้านระบอบที่ลุดรี้งแซ่แข็ง ประเทศไทยไม่ให้ไปข้างหน้าร่วมกันเมื่อ วานที่สกายวอล์ก แยกปทุมวัน กรุงเทพฯ และที่จัดกันเองอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ เช่น เชียงใหม่ ลำพูน สมุทรปราการ ขอนแก่น และอุดรธานี พลังที่เราแสดงออก มาร่วมกัน เปิดให้เห็นถึงความหวังและ ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่หลายคนไม่กล้า

หวังมาก่อน จึงยอมจำนนก้มหน้ารับชะตากรรม

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ไฟแห่งความหวังได้ถูกจุดขึ้นแล้ว เพราะเรากล้าที่จะฝัน กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความยุติธรรมร่วมกัน เดินหน้าต่อไป แม้พวกเขาจะทำลายเราทุกรูปแบบ ยัดเยียดคดีเพิ่มเติม, ลดความน่าเชื่อถือของการเคลื่อนไหวผ่านข่าวปลอม, จุดไฟโหมกระพือความเกลียดชังในหมู่ประชาชน, สร้างมวลชนปะทะ, ถูกถาม และลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก และเกมสกปรกอีกหลายรูปแบบที่เราอาจคิดไม่ถึง แต่นั่นจะไม่ทำให้เราย่อท้อ เราต้องการให้เรากล้า ดังนั้นเราจะไม่กลัว ผมทำคนเดียวไม่ได้ จึงต้องการกำลังและแรงสนับสนุนของทุกคนมาร่วมกันทำ ให้กำลังใจกันและกัน ก้าวเดินไปด้วยกันด้วยความหนักแน่น นี่เป็นการทวงอนาคตของเราทุกคนมา ขอขอบคุณทุกคนจากใจจริง รักษาไฟแห่งความหวังนี้ อย่าให้มันมอดดับลง #ไม่ถอยไม่ทน

### ลุยต๋ออีสาน- ปิยนุตร ไวยอนท.

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่วัดป่าสระแก้ว ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จย.โสธร พรรคอนาคตใหม่ โสธร จัดเวทีรับฟัง “ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง ก่อนเปิดเวทีให้พูดถึงปัญหาของแต่ละพื้นที่ โดยเวทีดังกล่าวเป็นการรวมตัวของประชาชน 20 จังหวัดภาคอีสานนับพันคน และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาร่วมฟังปัญหาและรับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนด้วย

ด้านนายปิยนุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กว่า หลังไปบรรยายบนเวทีอนาคตใหม่จันทบุรี ได้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกว่า 20 นาย เข้าร่วมสังเกตการณ์ระหว่างการบรรยาย การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือไม่ และเจ้าหน้าที่รัฐใช้มาตรการนี้กับทุกพรรคการเมืองหรือไม่

‘ข้อ’ยันแพลตฟอร์มไม่ผิดกม.

น.ส.พรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า การชุมนุมเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. แสดงให้เห็นแล้วว่า ประชาชนที่มารวมตัวกันนั้น ไม่ได้มาเพื่อสร้างความวุ่นวาย ความที่มีบางคนแสดงความกังวล ขณะที่จำนวนคนที่ออกมานั้นมากกว่าที่เราคิดไว้ แต่แรก ผู้สื่อข่าวถามว่า คิดว่าจุดยืนของคนออกมาชุมนุมเพื่อปกป้องนายธนาธรหรือไม่ น.ส.พรณิการ์กล่าวว่า ไม่ใช่แน่นอน ตอนนี้เรามาถึงจุดที่ไกลกว่านั้นไปแล้ว ขณะที่ความตั้งใจของเราก็ไม่ได้ต้องการแสดงออกเรื่องนี้เช่นกัน แต่คนที่มาร่วมชุมนุมคือคนที่ไม่อาฆนกับความไม่ยุติธรรมและการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่มาคงไม่ได้ยื่นว่าแกนนำพรรคปราศรัยว่าอะไร เพราะเราใช้เพียงโทรโข่งเท่านั้น แต่สิ่งที่พวกเขาต้องการแสดงออกคือ เราจะไม่ทนอีกแล้ว ขณะที่การชุมนุมดังกล่าวไม่ได้เป็นการทำผิดกฎหมาย แต่เป็นสิทธิที่ประชาชนพึงมี ตามรัฐธรรมนูญที่สข.ร่างขึ้นมา

“บางคนเตรียมป้ายมาจากบ้าน แสดงตัวว่ามาจากกลุ่มไหน ซึ่งมีมาจากหลายกลุ่ม ในส่วนนี้เป็นการบ่งบอกถึงความหลากหลายของคนที่มาชุมนุม แต่ทุกคนมีจุดร่วมเดียวกันคือ ต้องการแสดงออกว่าไม่พอใจเรื่องความยุติธรรม และ การทำหน้าที่ของรัฐบาล” น.ส.พรณิการ์กล่าว

เมื่อถามว่า การที่นายธนาธร บอกว่าเดือนหน้าเจอกัน หมายถึงไปร่วมงานวิ่งไล่ลุงใช่หรือไม่ น.ส.พรณิการ์กล่าวว่า เรื่องนี้นายธนาธรประกาศไปแล้วว่าจะไปร่วมงานวิ่งไล่ลุง เช่นเดียวกับแกนนำพรรคคนอื่นๆ แต่ในส่วนกิจกรรมของพรรคต่อไปนั้นขอให้อูแล้วกัน

### ตำรวจเชียงใหม่แจ้งจับแล้ว

เวลา 13.30 น. ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ พ.ต.ต.ชวาล ชัยสร สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ พ.ต.ท.คมสันต์ พิมพันธ์ชัยบุญย์ พนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีกับบุคคลที่ใส่เฟซบุ๊กชื่อ “สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย” ในความผิดฐาน จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง อันเป็นความผิดตาม

พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ จากการจัดการชุมนุมแพลตฟอร์ม

ทั้งนี้จากพฤติการณ์ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวได้ประกาศเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปมาร่วมชุมนุมกัน โดยใส่โพสต์ข้อความว่า “ร่วมแสดงพลัง ประกาศจุดยืน ว่ามียอมจำนนต่อความยุติธรรม มาร่วมทวงคืนความเป็นธรรม ร่วมทวงคืนประชาธิปไตย แล้วพบกันวันนี้ (14 ธ.ค.) เวลา 17.00 น. ณ ช่วงประตูท่าแพ #ก้มหน้าก้มตา #กล้าที่ไหน” จนทำให้มีบุคคลมาร่วมชุมนุมกันประมาณ 300 คน เหตุเกิดที่ลานอเนกประสงค์ประตูท่าแพ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ระหว่างเวลา 17.00-17.50 น. เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้แล้ว และได้ดำเนินการสอบสวนต่อไป

### พท.ขัดตั้งตระหนกเกินเหตุ

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า รัฐบาลแสดงออกอย่างตื่นตระหนกเกินเหตุจนเห็นได้ชัด ทั้งที่แพลตฟอร์มเป็นการแสดงออกโดยตรงไปตรงมาในระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ถือเป็นสิทธิเสรีภาพที่กฎหมายคุ้มครองให้ทำได้ ถ้ารัฐบาลมองอย่างเข้าใจ ต้องจำได้ว่าที่ประเทศไทยมาถึงจุดนี้ส่วนหนึ่งมาจากการจุดไฟสุ่มความขัดแย้ง ขนมือชนมือ สร้างปมจัญน้ำไปสู่การบิดอำนาจ ทำรัฐประหาร อย่างมองประชาชนที่เห็นต่างเป็นศัตรู แล้วกลับตาข้างหนึ่งเมื่อตัวเองได้ประโยชน์จากมวลชนที่สนับสนุนตัวเอง อย่าดำเนินการเกินเลยจากสองมาตรฐานไปสู่ไร้มาตรฐาน ดำเนินการต่อฝ่ายประชาธิปไตยอย่างไร ฝ่ายสนับสนุนการสืบทอดอำนาจก็ต้องดำเนินการอย่างนั้น

ความจริงผลเลือกตั้งบอกชัดเจนว่าประชาชนต่อต้านการสืบทอดอำนาจ แต่กีดกันตัวเองเป็นรัฐบาลโดยอหิมี 250 สว.มาโหวตให้ กลายเป็นรัฐบาลเสียงปรี่มน้ำ ต้องแจกกล้วย ซื้องูเห่า แก้ปัญหารายวันไม่จบไม่สิ้น พล.อ.ประยุทธ์ต้องคิดว่าทำไม “ประยุทธ์ออกไป” หรือ “วิ่งไล่ลุง” จึงกลายเป็นคำค้นหาที่มาแรง สะท้อนชัดว่าประชาชนรู้สึกอย่างไรต่อตัวพล.อ.ประยุทธ์ **ชี้เป็นสัญญาณ-ต้องเร่งซักฟอก**

ด้านนายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษา

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภา กล่าวถึง กิจกรรมแฟลชม็อบของพรรคอนาคตใหม่นั้นมีผู้เข้าร่วมชุมนุมจำนวนมาก และได้แสดงออกให้เห็นถึงความอัดอั้นต่อการบริหารประเทศและการใช้อำนาจของรัฐ ถือเป็นภาระส่งสัญญาณเตือนรัฐบาลว่าหากใช้อำนาจที่ได้มาแบบไม่ชอบธรรม ไม่ยุติธรรม เอื้อประโยชน์ให้แก่กับพวกพ้อง ก็จะสร้างวิกฤตขึ้นได้ ซึ่งในการประชุม 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านวันที่ 16 ธ.ค. คาดว่าจะมีการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดค่าที่และจังหวะก้าวเดินต่อไปสู่หนทางแก้ปัญหาในอนาคต รวมถึงการกำหนดช่วงเวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ซึ่งตนมองว่าหลังผ่านช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป ฝ่ายค้านควรยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เพื่อให้ทันบรรจุเป็นวาระแรก และสามารถอภิปรายได้ไม่เกินปลายเดือนม.ค. 2563

ส่วนการลงสัตยาบันของ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านในการร่วมมือแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. นั้น ถือเป็นปรากฏการณ์ของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ยังคงผูกกันอย่างแข็งแกร่ง และแสดงถึงความร่วมมือที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะทุกฝ่ายต่างเห็นแล้วว่ารัฐธรรมนูญเป็นต้นตอของปัญหา โดยเฉพาะการสืบทอดอำนาจ ปลดปล่อยคนกลุ่มหนึ่งใช้อำนาจอย่างไม่ระมัดระวังจนเกิดความเหลื่อมล้ำ ความไม่ยุติธรรม ไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขวิกฤตของประเทศและประชาชน และไม่ได้เปิดให้บุคคลที่มีประสิทธิภาพเข้ามาแก้ไขปัญหาดังนั้น หากเราไม่แก้รัฐธรรมนูญก็จะไม่สามารถเปลี่ยนตัวบุคคลที่ไร้ประสิทธิภาพออกไปได้ ไม่สามารถแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจสังคมและการเมืองได้

### คาดพุนนี้ตั้งกมธ.แก้รธน.ได้

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการตั้ง กมธ.วิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า คิดว่าการอภิปรายจะจบได้ในวันที่ 18 ธ.ค. และจะสามารถตั้ง กมธ.ในวันนั้นได้เลย ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด โดยรายชื่อ กมธ.

ในส่วนของพรรคเพื่อไทยขณะนี้ยังคงเป็นรายชื่อเดิมกับที่เคยเป็นข่าวไปแล้ว สำหรับการประชุมสภาในสัปดาห์นี้นอกจากเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแล้วยังไม่มีวาระอะไรที่เป็นพิเศษ

เมื่อถามว่าจะทำให้ภาพการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญรุนแรงขึ้นหรือไม่หลังมีความพยายามเชื่อมกับแฟลชม็อบของพรรคอนาคตใหม่ นายสุทินกล่าวว่า คงไม่กระทบหรือส่งผลต่อการทำงานในสภา เพราะในสภาที่ทำหน้าที่กันเต็มที่ นอกสภาก็ทำไปและการที่เขาออกไปชุมนุมก็เป็นไปตามสิทธิและเจตนาบริสุทธิ์ ซึ่งไม่มีเจตนาซ่อนเร้น เป็นการชุมนุมภายใต้กรอบของกฎหมายที่ไม่มีความรุนแรง และเขาพูดในประเด็นอื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่ใช่แค่เรื่องรัฐธรรมนูญ พวกเขาอยากทำงานในสภา แต่เพราะมีกระบวนการกีดกันเขาออกจากสภา ทั้งตัดสิทธิ ทั้งดำเนินคดี คิดว่าความจริงแล้ววิธีที่ดีที่สุดคือต้องดึงคนเข้ามาอยู่ในระบบสภา อย่างกันเขาออกนอกระบบ

### 'จตุพร' เชื้อแก้รธน.ไม่สำเร็จ

ที่ร้านกาแฟพิชชออฟฟี่แอนด์โลบรารี อิมพีเรียล ลาดพร้าว ชั้น 5 นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. กล่าวว่า เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพี่น้องว่าไม่มีทางสำเร็จ แค่ตั้งกรรมาธิการศึกษาก็อธิบายได้แล้วว่าผู้มีอำนาจไม่ต้องการแก้ และจะไม่ได้รับความร่วมมือจากสว. ในการแก้รัฐธรรมนูญอีกด้วย คิดว่ารัฐบาลนี้อย่างไรเสียก็อยู่ไม่ถึงกลางปีแน่ๆ อยู่ที่ว่าเลือกทางเดินใดใน 3 ทาง ได้แก่ ยุบสภา ยึดอำนาจ และโยกอำนาจ นอกจากนี้ปัจจัยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ยังมีปัจจัยเรื่องสนิมเกิดจากเนื้อในตน คือความขัดแย้งกันภายในรัฐบาลเองที่จะนำพารัฐบาลเสื่อมอำนาจและอยู่ไม่ได้ในที่สุด

ส่วนกรณีการจัดแฟลชม็อบที่นำโดยนายธนาธรนั้น ตนขอแนะนำธนาธรว่าการจัดชุมนุมครั้งต่อไปต้องระวังมากกว่านี้ การจัดชุมนุมเช่นนี้อีกครั้งที่ถูกแทรกแซง สร้างสถานการณ์เป็นไปได้อย่าง หากจะเลือกเดินทางนี้ขอให้เตรียมตัวให้ดี เกรงว่าจะสุ่มเสี่ยง

### คอนเฟิร์ม 12 ม.ค.วิ่งไล่ลุง

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สมัชชาคนจน

จัดงานมหกรรมรัฐธรรมนูญประชาชน “สร้างรัฐธรรมนูญใหม่ เพื่อประชาธิปไตยที่กินได้ การเมืองที่เห็นหัวคนจน” โดยนางอังคณา นิละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) กล่าวบรรยายว่าการร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่ได้ร่างมาจากเสียงประชาชน ไม่มีการรับฟังที่เปิดเผย แม้เปิดเผยแต่ก็จำกัดในกลุ่มที่ยอมรับ ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่เราเรียกร้องไปสู่การให้มีรัฐธรรมนูญที่มักเรียกกันว่า รัฐธรรมนูญที่เห็นหัวคนจน ไม่ตั้งตนเป็นนาย และออกกฎหมายเพื่อบีบบังคับให้ใครทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจ แต่ต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ทุกคนมีส่วนร่วม ทุกคนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของ

ต่อมามีเวลา 13.00 น. เป็นการเสวนาหัวข้อ “สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง” โดยนายธนาวัฒน์ วงศ์ชัย นักศึกษาอดีตประธานสโมสรนิสิตจุฬาฯ จำเลยคดีการเมือง และผู้จัดกิจกรรม วิ่งไล่ลุง กล่าวว่า กิจกรรมวิ่งไล่ลุง เราให้ความหมายว่าเป็นคนใดคนหนึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศแย่ ตัวถ่วงความเจริญของประเทศ แต่ถ้าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะรับไปก็ไม่ต่างกัน รัฐธรรมนูญจะต้องเป็นกฎหมายที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เวลาเราพูดเรื่องปัญหาประเทศคือรัฐธรรมนูญเป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมด ยืนยันว่ากิจกรรมวิ่งไล่ลุงในวันที่ 12 ม.ค.2563 จะมีแน่ แม้จะไต่วิ่งก็ตามงานวิ่งไล่ลุงเป็นงานวิ่งจริงๆ ไม่ใช่มีม็อบเป็นการแสดงออกของประชาชนที่จะถือเป็นการครั้งใหญ่ที่สุดส่งไปยังผู้มีอำนาจ

### 'ชาวยุวิทย์' พันธธ.บ.อยู่ไม่ครบเทอม

นายชาวยุวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธานคณะกรรมการเพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) เปิดเผยในงานมหกรรมรัฐธรรมนูญประชาชนว่า ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันยากมากที่รัฐบาลจะบริหารงานได้ครบเทอม 4 ปี จะเห็นว่าการบริหารของรัฐบาลเป็นการบริหารและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในระยะสั้นเท่านั้น แม้รัฐบาลจะมีแผนบริหารระยะยาว คือ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่ไม่ค่อยเห็นการดำเนินการที่เป็นหลักเป็นฐานเห็นเพียงการดำเนินการชั่วคราวชั่วคราวพอให้อยู่ต่อไปได้เท่านั้น

เรื่องความเข้มแข็งในสภาของรัฐบาลก็  
ไม่มากพอ ขณะที่ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลทั้ง  
ในประเทศและต่างประเทศก็อ่อนแอ ซึ่ง 3  
สิ่งที่จะเห็นหลังจากนี้ คือ 1.รัฐบาลอาจจะ  
ถูกบีบให้ลาออก 2.อาจจะเห็นการยุบสภา  
เพื่อเลือกตั้งใหม่ หรือ 3.การยึดอำนาจ  
ครั้งใหม่ ซึ่งทุกอย่าง 50:50 อาจจะดีขึ้นหรือ  
เลวร้ายลงกว่าเดิมก็ได้

## หวังจุดเปลี่ยนแบบสันติวิธี

ส่วนกรณีแพลตฟอร์ม ไม่คิดว่าจะ  
ประสบความสำเร็จจากขนาดนี้แต่ที่เห็นจาก  
ข่าวและโซเชียลมีเดียแล้วต้องขอแสดงความ  
ยินดีกับผู้ที่เข้าร่วมในแพลตฟอร์มครั้งนี้  
เพราะถือเป็นวิธีการดำเนินการที่เป็นไป  
อย่างสันติวิธี หรือ สันติประชาธรรม ซึ่ง  
เป็นการแสดงอารยขัดขืน และไม่ได้ใช้  
ความรุนแรง ถ้าการแสดงเช่นนี้สามารถจะ  
ทำได้ต่อไปไม่ถูกปราบปรามน่าจะมี  
หวังต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของ  
ไทยได้บ้าง

□ อ่านต่อหน้า 11

## ● ธนาธร □ ต่อจากหน้า 10

“ผมมีความหวังอยู่ว่าในบ้านเมืองของ  
เราต้องเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยโดย  
สันติวิธี ไม่เป็นไปในรูปแบบของกัมพูชา  
เขมรมา ขณะนี้เรากำลังเปลี่ยนผ่านอย่าง  
ไม่เคยมามาก่อนเชื่อว่าไทยจะไม่ย่ำแย่  
เหมือนที่เคยในอดีตหลายสิบปี นี่คือยุคของ  
การเปลี่ยนผ่านแล้ว ซึ่งคนรุ่นใหม่ คนที่มี  
ความคิดใหม่ทำท่าว่าจะขึ้นมาได้แต่ยังไม่  
มีอะไรที่มันใจได้ว่าจะไม่ถูกจำกัด หรือ  
จำกัด” นายชาตวิทย์กล่าว

## ครช.เรียกร้อง 7 ข้อแก้รธน.ใหม่

เมื่อเวลา 16.30 น. ที่มหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีการตั้งแถวเดิน  
ขบวนเดินไปยังลานปรีดี พนมยงค์ พร้อม  
อ่านคำแถลงการณ์ “ประชาชนเขียน  
รัฐธรรมนูญ” ของนายอนุสรณ์ อุณโณ  
ประธานคณะกรรมการเพื่อรัฐธรรมนูญฉบับ  
ประชาชน และผู้แทนองค์กรเครือข่ายว่า  
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ได้มาจากความ  
เห็นพ้องต้องการของประชาชน หากแต่เริ่ม  
ต้นจากคณะบุคคลก่อรัฐประหารปล้น  
อำนาจของประชาชนตามด้วยการฉีก  
รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า รัฐธรรมนูญ

ฉบับปัจจุบันยังสร้างเงื่อนไขให้ตัวแทนของ  
ประชาชน เช่น นักการเมืองอ่อนแอ และอยู่  
ในอาณัติขององค์กรที่ไม่ได้มาหรือยึดโยง  
กับประชาชน

จึงขอเรียกร้องให้มีการเขียนใหม่  
ที่สะท้อนเจตนารมณ์และสนองปัญหาความ  
ต้องการของประชาชนโดยมีหลักการคือ  
1.สวัสดิการแบบถ้วนหน้า 2.การเข้าถึงและ  
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรการดำรงชีวิต 3.การ  
มีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจาก  
มลพิษสิทธิในการจัดการบำรุงรักษาและใช้  
ประโยชน์จากทรัพยากรของชุมชน 4.สิทธิ  
ในการแสดงออกและสิทธิในการชุมนุม  
ไม่ใช่ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ก่อน 5.การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและ  
การได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม  
6.สิทธิการปกครองที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต  
ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมสภาพเศรษฐกิจ  
และลักษณะภูมิศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่น  
และ 7. การปรับปรุงแก้ไขกลไกและ  
กระบวนการครบวงจรสถาบันตัวแทน  
ประชาชน

## ซูเปอร์โพลแนะทางรอดส.ส.อนค.

วันเดียวกัน นายพอล กรรณิก  
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER  
POLL) นำเสนอผลสำรวจจากสนาม เรื่อง  
ทางรอดอนาคตใหม่ กับเสียงประชาชน  
กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่ว  
ประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิง  
ปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่านเสียง  
ประชาชนในโลกโซเชียลด้วยระบบ Net  
Super Poll 2,737 ตัวอย่าง และเสียง  
ประชาชนในสังคมดั้งเดิม 1,144 ตัวอย่าง  
ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 11-14 ธ.ค.

จากการสอบถามว่าถ้าพรรคอนาคตใหม่  
ถูกยุบจริง ส.ส.ควรทำอย่างไรเพื่อความอยู่  
รอดของตนเองและช่วยแก้ปัญหาเดือดร้อน  
ของประชาชนได้ด้วย ร้อยละ 51.5 ระบุควร  
เข้าร่วมกับพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล ร้อยละ  
34.3 ระบุควรเข้าร่วมกับพรรคการเมืองฝ่าย  
ค้าน และร้อยละ 14.2 ยังไม่รู้ ไม่แน่ใจ

ที่น่าสนใจ ร้อยละ 40.0 ระบุควรเข้า  
ร่วมกับพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 18.3 ระบุควร  
เข้าร่วมกับพรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 15.9  
ระบุพรรคชาติไทยพัฒนา ร้อยละ 13.5 ระบุ  
พรรคประชาธิปัตย์ และร้อยละ 12.3 ระบุ

พรรคพลังประชารัฐ ตามลำดับ ที่น่าเป็น  
ห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.5 ระบุ  
ความขัดแย้งทางการเมืองมีผลทำให้  
เศรษฐกิจแย่งลงไปอีกมากถึงมากที่สุด  
ขณะที่ ร้อยละ 17.5 ระบุ น้อยถึงไม่มีผลเลย  
เมื่อถามความคิดเห็นว่ามีคนอื่นอีกหรือไม่  
ที่จะทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยนอก  
เหนือไปจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และพล.อ.  
อนุพงษ์ เผ่าจินดา ร้อยละ 53.3 ระบุไม่มี  
ร้อยละ 10 ระบุว่ามี ได้แก่ นายธนาธร  
จึงรุ่งเรืองกิจ ร้อยละ 4.5 นายปิยบุตร  
แสงกนกกุล ร้อยละ 1.6 และคนอื่นๆ  
ร้อยละ 3.9 ร้อยละ 36.7 ระบุ ยังไม่รู้ใครจะ  
ทำได้ ไม่ตอบ

## หวังไม่เกิดเหตุบานปลาย

นายพอลกล่าวว่า ผลการสำรวจเสียง  
ประชาชนในโลกโซเชียลผ่านระบบ Net  
Super Poll พบว่า เรื่องของพรรคอนาคต  
ใหม่กำลังเข้าถึงคนในโลกโซเชียลทั้งหมด  
32,109,909 คน หรือประมาณสามสิบล้าน  
ล้านคน แต่มีคนที่น่าสนใจพูดถึงเรื่อง  
พรรคอนาคตใหม่ในโลกโซเชียล 165,937  
คน อย่างไรก็ตาม เสียงตอบรับต่อเรื่อง  
พรรคอนาคตใหม่ที่ค้นพบครั้งนี้เป็นเสียง  
ตอบรับเชิงบวก ร้อยละ 52.3 และเสียงตอบ  
รับเชิงลบ ร้อยละ 47.7

จากข้อมูลที่ค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่า เรื่อง  
ของพรรคอนาคตใหม่น่าจะมีทางออกไป  
ตามกระบวนการประชาธิปไตยได้ไม่ยาก  
นักถ้าไม่เกิดความรุนแรงบานปลายคือ ถ้า  
พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบจริง ประชาชนส่วน  
ใหญ่ก็มีทางออกให้พรรคอนาคตใหม่ด้วย  
ความสงบเรียบร้อยโดยไม่มีการเสนอ  
ทางออกใดด้วยวิธีแห่งความรุนแรง แต่สิ่งที่  
น่าเป็นห่วงคือ ความกลัวและความกังวล  
ของประชาชนที่จะเกิดเหตุวุ่นวายซ้ำเติม  
เศรษฐกิจของประเทศให้แย่งลงไปอีก  
มากกว่า

“ถ้าทุกคนในชาติหันมาช่วยกันป้องกัน  
เหตุรุนแรงบานปลายด้วยการบริหารอรรถ  
มณัติ บ้านเมืองก็น่าจะเดินหน้าต่อไปไม่หยุด  
ชะงัก ส่วนใครปลุกระดมและก่อเหตุรุนแรง  
บานปลายก็ต้องถูกจัดการตามกระบวนการ  
ยุติธรรมและกระบวนการทางสังคมอย่าให้  
มาทำร้ายสังคมได้อีก เนื่องจากเมื่อถึงจุด

หนึ่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง คนไทยส่วนใหญ่เลือกที่จะรักษาสงบตามเพลงชาติที่พรคองนาคนใหม่และกลุ่มผู้สนับสนุนได้ร่วมกันร้องด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเมื่อเย็นวันที่ 14 ธ.ค.” นายณพลกล่าว

## นิด้าโพลชี้สภาล้อมบ่อย-ปชช.เบื้อ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ปัญหาสภาล้อม” ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9 ธ.ค.และ 11-12 ธ.ค. จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,260 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ล้อมบ่อยครั้ง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลักของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0

จากการสอบถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการประชุมสภาที่ล้อมบ่อยครั้ง เพราะไม่ครบองค์ประชุม ร้อยละ 54.13 ระบุว่า สภาล้อมบ่อยจะทำให้ประชาชนเบื้อและเกิดความเสื่อมศรัทธา ร้อยละ 33.02 ระบุว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน เล่นเกมการเมืองมากเกินไป ร้อยละ 23.49 ว่าเป็นเรื่องธรรมดาทางการเมือง ซึ่งเกิดขึ้นทุกสมัยอยู่แล้ว ร้อยละ 19.92 ระบุว่า ส.ส. ไม่ค่อยเข้าประชุม ทำงานไม่คุ้มกับเงินเดือน ร้อยละ 7.86 ระบุว่า ประธานวิปพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 5.95 ระบุว่า ปัญหาเกิดจากฝ่ายรัฐบาลมีเสียงในสภา มากกว่าฝ่ายค้านเพียงนิดเดียว ร้อยละ 4.76 ระบุว่า เป็นความผิดของ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลที่โศคประชุมสภา และร้อยละ 3.10 ระบุว่า เป็นความผิดของ ส.ส. ฝ่ายค้านที่สนใจแต่จะเล่นเกมการเมือง

## แนะยุบสภา-เลือกตั้งใหม่

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาสภาล้อม ร้อยละ 45.08 ระบุว่า สภาล้อมบ่อยๆ ก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ไปเลย ร้อยละ 23.25 ระบุว่า ใครไม่อยากประชุมสภาให้ลาออกไป ร้อยละ

20.08 ระบุว่า ควรมีการประกาศชื่อ ส.ส. ที่ไม่เข้าประชุมสภา ร้อยละ 14.76 ระบุว่า ปัญหานี้ไม่ต้องแก้ เพราะเป็นเรื่องธรรมดาทางการเมือง ซึ่งเกิดขึ้นทุกสมัยอยู่แล้ว ร้อยละ 9.13 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีควรรับผิดชอบหากสภาล้อมเกิดจาก ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ไม่เข้าประชุมสภา ร้อยละ 5.71 ระบุว่า ควรเปลี่ยนประธานวิปพรรคร่วมรัฐบาล

ร้อยละ 4.05 ระบุว่า ผู้นำฝ่ายค้านควรรับผิดชอบหากสภาล้อมเกิดจาก ส.ส.ฝ่ายค้าน ไม่เข้าประชุมสภา ร้อยละ 2.38 ระบุว่า ปัญหานี้แก้ไม่ได้ เพราะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย ขณะที่บางส่วนระบุว่า ส.ส. แต่ละท่านไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ เห็นแก่ตัว เอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ร้อยละ 1.90 ระบุว่า ฝ่ายรัฐบาลต้องหาทางเพิ่ม ส.ส. จุเห่า (ส.ส.ฝ่ายค้านที่หันไปสนับสนุนรัฐบาล) ร้อยละ 0.48 ระบุว่า อื่นๆ ได้แก่ ควรมีกฎ ระเบียบ ที่ชัดเจนและเด็ดขาดสำหรับบุคคล (ส.ส.) ที่ไม่เข้าร่วมประชุม และร้อยละ 0.08 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

## ปปชร.ปรับยุทธศาสตร์ลุยท้องถิ่น

นายชัยวุฒิ ธนากรมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งหัวหน้าคณะทำงานเป็นรายภาค 10 ภาค เพื่อเสริมการทำงานของกรรมการบริหารพรรคฯ เป็นการแบ่งงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตามกรอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคที่มีอยู่เดิม ซึ่งการแบ่งงานออกเป็นรายภาคนั้น คล้ายกับโครงการบุคลากรของตำรวจ แบ่งออกเป็นภาค 1-9 ส่วนภาค 10 เป็นพื้นที่กรุงเทพฯ โดยบทบาทคณะทำงานจะทำหน้าที่รับฟังและแก้ปัญหาให้กับ ส.ส.และประชาชนในพื้นที่ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดเตรียมสมาชิกพรรค ผู้สมัคร และการทำกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่แต่ละจังหวัด แต่ละเขต เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น

“ที่ผ่านมามีการทำงาน คณะทำงาน 10 ภาค ได้เดินหน้าทำงานอยู่แล้ว แต่จะเพิ่มเติมในการลงพื้นที่ที่แก้ไขปัญหาประชาชน จัดทำสมาชิกพรรค และทำงาน

ตอบสนองพี่น้องประชาชนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างพรรคมากขึ้น” นายชัยวุฒิกล่าว

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของพรรคพลังประชารัฐในวันที่ 21 ธ.ค.ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ตามระเบียบของสำนักงานกกต. อาทิ คณะกรรมการบริหารพรรค การใช้เงินของพรรค เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ และจะรับทราบการตั้งคณะทำงาน 10 ภาค ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค ซึ่งมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน